



'ปลูกเมล็ด-เพาะกล้า' คืนสภาพป่า'ดอยสุเทพ'



"ดอยสุเทพ"

สำหรับชาวเชียงใหม่แล้วคือ "สถานที่สำคัญทางจิตวิญญาณ" เป็นที่ตั้งของ "วัดพระธาตุดอยสุเทพ" ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาหลายร้อยปี นอกจากนี้.. ดอยสุเทพยังมี "พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์" ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็น "แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม" โดยเฉพาะเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ผู้คนจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลมาเพื่อ "สัมผัสอากาศเย็น" ที่นี่

ไม่ใช่เพียงในแง่ศาสนา ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ดอยสุเทพยังมีความสำคัญในแง่ "สิ่งแวดล้อม" อีกด้วย ดังที่ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวในงานประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep Symposium ที่จัดโดยศูนย์ธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อ 15-16 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมว่าดอยสุเทพคือ..

พื้นที่ "ป่าต้นน้ำ" อีกทั้งยังมี

"ความหลากหลายทางชีวภาพ" อย่างมาก!!!

อาจารย์สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ "ผลกระทบจากการท่องเที่ยว" จำนวนผู้เดินทางมายังดอยสุเทพนับวันจะมีแต่ "เพิ่มขึ้น" ทำให้มีการขยายพื้นที่ลงทุนปลูกสร้างที่พักนักท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ต่างๆ ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนละเลยความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

"เพราะการบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านนั้นได้ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย



ของสัตว์ป่า จากการลงพื้นที่วิจัย พบว่าเมื่อปี 2558 มีสัตว์ป่าตายเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถประมาณเป็นตัวเลขได้” อาจารย์สัมพันธ์ กล่าว

สอดคล้องกับ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาเฉลิมพระเกียรติดอยสุเทพ ที่กล่าวถึงปัญหาภาคเหนือทุกปี นั่นคือ “ไฟป่า-หมอกควัน” ว่าส่วนหนึ่งเกิด

จาก “ขยะ” ที่บรรดานักท่องเที่ยว “ทิ้งเรี่ยราด” ไว้ตามป่าตามเขา ขยะบางชนิดมีสถานะเป็น “เชื้อเพลิง” อย่างดี

รอรวัน “ลูกไหม้” เมื่อสภาพอากาศอำนวย จึงเป็นที่มาของแนวคิด “ปลูกเมล็ด-เพาะกล้า” เพื่อคืนสภาพป่าให้ดอยสุเทพ!!!

“เราทำงานร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ เพื่อไปปลูกบนดอยสุเทพ ซึ่งจะทำให้ป่าฟื้นตัวเร็วขึ้น ถึงแม้ว่าโลกจะหมุนเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนก็ตาม หากทุกคนช่วยกันดูแลและป้องกันดอยสุเทพไม่ให้ถูกรุกราน มั่นใจว่าป่าจะเติบโตขึ้นโดยธรรมชาติจะฟื้นฟูธรรมชาติเอง และในอนาคตป่าแห่งนี้ก็จะเป็นป่าต้นแบบในการฟื้นฟูป่าอื่น ๆ ค่ะ” ผอ.ศูนย์ธรรมชาติวิทยาฯ ระบุ

หัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ ดร.จาริกา มากถชนักวิทยาสื่อสาร บริษัท Dr.kid มองว่า “ความท้าทาย” อยู่ที่ทำอย่างไรคนทำงานด้านวิทยาศาสตร์ อันมีสถานะเป็น “ผู้มีความรู้” จะสามารถแปล “ข้อมูลวิชาการ” ที่มีถูกมองว่า “ซับซ้อน” ให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายสำหรับชาวบ้านทั่วไป ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากแต่ก็ต้องทำได้..

หากต้องการให้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ “ร่วมมือร่วมใจ” ทุกภาคส่วน!!!

“นักวิทยเองก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำงานกับใครและเพื่อใคร ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานและชาวบ้านเข้าใจและรักดอยสุเทพมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเชื่อใจและยอมรับข้อมูลจากเราเอง การที่เราจะรักษาดอยสุเทพให้คงอยู่ต่อไปนั้น เราควรปลูกฝัง

ไปยังรุ่นลูกหลาน โดยสอนให้เขาไม่ทำลายธรรมชาติ สอนให้ป้องกันนั้นดีกว่าการแก้ไข เมื่อชาวบ้านเกิดความเข้าใจเขาก็จะมีจิตสำนึก และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีใครมาแนะ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีนักวิทยเข้ามาช่วยชี้แนะทางด้วย เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน” ดร.จาริกาให้ความเห็น

ข้อมูลที่น่าสนใจ..ภายในการประชุมครั้งนี้ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า บริเวณพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ พบการบุกรุกโดยกลุ่มนายทุนกว่า 4,000 ไร่ ทั้งที่มีอยู่เดิมทำกันมานาน และเพิ่งถูกบุกรุกใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

พื้นที่ใดที่สภาพ “พร้อม” เรียบร้อย..ราคาที่ดินก็จะ “พุ่งสูง” ก้าวกระโดด!!!

“ด้วยพื้นที่กว่า 261 ตารางกิโลเมตร บวกกับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองจึงทำให้ที่ดินบนดอยสุเทพมีราคาสูงลิ่ว แต่ถึงจะแพงแค่ไหนก็ยังมีคนสนใจที่จะเข้ามาลงทุนอยู่เรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มได้แอบลักลอบบุกรุกพื้นที่ เพื่อหาผล

ประโยชน์ทำกำไรเข้ากระเป๋าน ซึ่งเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและจัดการผู้กระทำความผิดอยู่”

หัวหน้าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย ระบุ ทั้งนี้การมีมาตรการกับผู้กระทำความผิด จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ที่อยู่อาศัยมานาน จะได้รับการ “ผ่อนผัน” ให้อยู่อาศัยทำกินต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขห้ามบุกรุกเพิ่ม ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และห้ามจำหน่ายถ่ายโอนที่ดิน กับ ผู้มาใหม่ภายหลัง มุ่งเน้นการ “ทวงคืนผืนป่า” อย่างเข้มงวดจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมา..

สามารถยึดพื้นที่คืนได้แล้ว 234 ไร่..และจะ “ฟื้นฟู” ให้กลับเป็นป่าต่อไป!!!

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12915

หน้า: 1(บน), 5

Col.Inch: 106.52 Ad Value: 133,150

PRValue (x3): 399,450

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สกู๊ปแนวหน้า: 'ปลูกเมล็ด-เพาะกล้า'คืนสภาพป่า'ดอยสุเทพ'

หัวหน้าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย ยังฝากข้อคิดไว้ด้วยว่า แม้ภาคการท่องเที่ยวจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแนว “ผจญภัย” สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก เดินป่า ล่องแก่ง หรือชมทะเลหมอก เป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยม

แต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ “สมดุล” ควบคู่กับการ “อนุรักษ์” ธรรมชาติด้วย!!!

“เราจะต้องพัฒนาดอยสุเทพควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคมทุกคนที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากดอยสุเทพให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำ อากาศ และรายได้จากการท่องเที่ยว อยากจะสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ให้กับคนเชียงใหม่หรือคนอาศัยโดยรอบดอยสุเทพ ช่วยกันรักษาดอยสุเทพให้ปราศจากการบุกรุกทำลายป่า” นายกริชสยาม ฝากทิ้งท้าย

SCOOP@NAEWNA.COM